



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Ứng cử viên: Nguyễn Thụy Nga.

Đơn vị: Phòng nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội.

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!

- Quý cô, bác, anh, chị cử tri!

Với vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, trước hết tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quý vị cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã quan tâm dành cho tôi sự tín nhiệm qua các bước hiệp thương vừa qua. Lời đầu tiên, cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 được gửi tới quý đại biểu, quý vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Tôi tên là: Nguyễn Thụy Nga;

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1970

Quê quán: xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bản thân và gia đình hiện đang thường trú tại khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Hiện nay, tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Trưởng phòng, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, lao động, thương binh và xã hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cử tri!

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện nhà đã đoàn kết một lòng, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng và phát triển Côn Đảo, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh chính trị được đảm bảo, quốc phòng ngày được giữ vững. Cơ cấu kinh tế « du lịch – dịch vụ, công nghiệp » chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu, chi ngân sách ổn định. Công tác dân số, lao động, việc làm, giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách được chú trọng; Công tác y tế, giáo dục được quan tâm đúng mức và có nhiều tiến bộ, phong trào « **Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư** » được quan tâm thực hiện. Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện không ngừng được đổi mới, hiệu quả quản lý Nhà nước không ngừng được nâng lên làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt.

Hiện nay Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện nhà đang xây dựng, phát triển Côn Đảo trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại, đặc sắc, nhưng vẫn giữ được các giá trị truyền thống, đặc biệt là giá trị các di tích lịch sử cách mạng; giữ được cảnh quan môi trường trong sạch; giữ được hệ sinh thái đa dạng. **Kế tiếp** là quan tâm giải quyết những vấn đề về an sinh xã hội, như: Lao động, việc làm, đào tạo nghề; bảo trợ xã hội; giảm nghèo; chăm sóc người có công với cách mạng,...

Kính thưa quý vị cử tri!

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ của mình cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ có những giải pháp cụ thể sau:

- **Thứ nhất, trong lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa:** Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; giữ vững và phát huy danh hiệu là huyện “Đạt tiêu chuẩn về nâng cao đời sống của thương, bệnh binh và gia đình liệt sĩ từ mức sống trung bình trở lên”. Đẩy mạnh việc xã hội hóa chăm lo ngày một tốt hơn cho gia đình chính sách, kiên quyết chống tiêu cực trong việc thực hiện chính sách.

- **Thứ hai, trong lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề:** Tổ chức thực hiện tốt chính sách lao động – việc làm; đa dạng hoá các hoạt động tạo việc làm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tạo điều kiện cho người lao động, nhất là thanh niên, nông dân học nghề; giải quyết việc làm cho 750 lao động giai đoạn 2016 - 2020.

- **Thứ ba, trong lĩnh vực giảm nghèo:** Tập trung triển khai Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững như chính sách ưu đãi tín dụng, bồi vốn cho các hộ nghèo làm ăn hiệu quả có nhu cầu được vay vốn; tiếp tục chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục; tăng cường công tác khuyến nông đến các hộ nghèo.

Vận động chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi... Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện.

Với tôi, chương trình hành động luôn gắn với công tác chuyên môn. Để thực hiện nghiêm túc, có kết quả chương trình hành động nêu trên, tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cùng với Hội đồng nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đến toàn thể quý vị cử tri. Cảm ơn Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Công tác Mặt trận cơ sở, các đoàn thể Khu dân cư đã quan tâm, tạo điều kiện để cho tôi được tiếp xúc với cử tri và được trình bày chương trình hành động của mình.

Trân trọng cảm ơn quý cô, bác, anh, chị cử tri đã lắng nghe./.